

ดวงออนไลน์

(23 กันยายน 2559)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงคู่ครองที่เสียหายเพราะตัวเอง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณพอล เกิดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2512 เวลาหลัง 2 ทুম จึงใช้เวลา 20.15 น. พิษณุโลก เพศหญิง ขณะนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากเวลาเกิดของคุณจะไม่ชัดเจน คุณเพียงแต่บอกว่า หลังสองทุม ผมจึงขอเลือกใช้เวลา 20.15 น. ซึ่งเป็นการสุ่ม และอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ได้

เพราะเมื่อใช้เวลาเกิดที่ 20.15 น. ลัคนาของคุณจะอยู่ที่ปลายราศีเมถุนที่ 26 องศา 42 ลิปดา แต่หากเวลาเกิดที่แท้จริงของคุณล่าช้าไปกว่านี้ประมาณ 16 นาที ลัคนาของคุณจะข้ามไปอยู่ที่ราศีกรกฎทันที จะทำให้เรื่องราวในชีวิตเปลี่ยนไป

ดังนั้น การพยากรณ์ดวงชะตาของคุณในวันนี้ จึงพยากรณ์ตามเวลาเกิดที่ 20.15 น. ครับ

ก่อนจะตอบคำถามของคุณ ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณเสียก่อน

ดวงชะตาของคุณเป็นดวงแบบตุ๊กตาล้มลุก ตอนชะตากำลังดีๆ ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแย่ไปได้ แต่เมื่อดวงชะตากำลังแย่ ก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาดีได้เช่นกัน จึงต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตเป็นพิเศษ จะประมาณไม่ได้

คุณเป็นคนใจดี มีเมตตา แต่บทยะร้าย ก็ร้ายเอาเรื่องได้เหมือนกัน และด้วยความใจดีของคุณ ก็อาจจะมีบางคนฉกฉวยความใจดีของคุณ หาประโยชน์จากคุณได้ด้วย และทำให้คุณเดือดร้อน

คำถามแรก เรื่องคู่ สามีเลิกแล้วเขาไปแต่งงานใหม่ มีโอกาสกลับมาหาเราไหม เพราะห่วงลูกอยากอยู่ด้วยกัน ถ้าไม่กลับจะเจอใหม่และได้แต่งงานเมื่อไหร่

คุณเป็นคนมีเสน่ห์ ซึ่งสามารถจะทำให้คุณมีทั้งเรื่องโชคดี ความสุข และมีทุกข์ไปด้วยพร้อมกัน เพราะคนที่เข้ามาหาคุณ อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คุณได้

ที่สำคัญก็คือ คุณจะต้องระมัดระวังในการคบค้ากับคนอื่น เพราะคุณมักจะถูกหลอกได้ หรือเดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่น

ดวงชะตาของคุณบอกว่า จุดอ่อนของคุณก็คือเรื่องคู่ครอง ไม่ใช่คุณจะเป็นคนไร้คู่ แต่หากมีคู่แล้ว โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจนถึงขั้นต้องเลิกกันก็มีสูง

จึงไม่แปลกใจที่คุณจะมีปัญหาเรื่องนี้

ดังนั้น หากคุณคิดจะมีคู่อีก ก็คิดว่าคงจะหนีไม่พ้นชะตากรรมเรื่องนี้ไปได้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากตัวคุณเป็นหลัก

หากคิดจะมีคู่อีกครั้ง ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วย

คำถามที่สอง เรื่องงาน

เนื่องจากคุณถามมาสั้นมาก สั้นมากจริงๆ ก็เลยจะตอบไปอย่างกว้างๆ นะครับ

คุณไม่ค่อยจะมีความสุขในโรงงานเท่าไรหรอก และอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆ หรือ ไม่ก็ต้องทำงานที่ไม่ใช่เป็นงานประจำ

นอกจากนี้ คุณยังจะต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้ง การเป็นคดีความฟ้องร้องในเรื่องของลาภผลจากการงาน หรือ ฟ้องร้องเป็นคดีความในเรื่องผลประโยชน์ของงาน

ส่วนงานที่ดี ที่จะเหมาะกับคุณก็คือ งานติดต่อสื่อสาร งานเอกสาร การติดต่อกับผู้คน งานบริการ งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ร้านอาหาร เหล่านี้เป็นต้น

ก็ลองพิจารณาดูนะครับ

คำถามสุดท้าย เรื่องเงิน

หากคุณเกิดเวลา 20.15 น. การเงินของคุณจะไม่สู้ดีนัก เพราะคุณเป็นคนใช้เงินเก่ง ได้มาเท่าไรก็มักจะมีช่องทางที่ออกไปได้เสมอ เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

หากแก้ไขเรื่องนี้ได้ การเงินก็น่าจะดีขึ้น

สุดท้ายก็ขอให้ คุณพอล ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของคุณเทียนชัย ครับ

